

เรื่อง ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการธนาคารจากสวิตเซอร์แลนด์

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2541) นายสุภรัตน์ คุ้มมณีกุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า

สืบเนื่องจากทราบดีระหว่างนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) และประธานาธิบดีแห่งสมาพันธ์รัฐสวิส (นายทาร์โนสต์ โคลเลอร์) เมื่อครั้งประธานาธิบดีสมาพันธ์รัฐสวิสได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 ฝ่ายสวิสได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการธนาคารแก่ประเทศไทย และกระทรวงการคลังได้ดำเนินการประสานงานกับกระทรวงเศรษฐกิจแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้เสนอร่างโครงการความช่วยเหลือ (Technical Assistance) ที่วิวัฒนาการสูงในการเพิ่มขีดความสามารถของกรมกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สวิตเซอร์แลนด์ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเศรษฐกิจและ Swiss Bank Commission มาประเมินความต้องการของฝ่ายไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปภาคการเงินของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้พบปะหารือกับผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหลายแห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งผู้บริหารของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากทราบดีความต้องการของฝ่ายไทยแล้ว คณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการธนาคารแก่ประเทศไทย โดยได้เสนอให้มีการจัดตั้งขึ้นมาเรื่องการปรับโครงสร้างสินเชื่อ และการกำกับดูแล

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยฝ่ายสวิตจะให้ความช่วยเหลือส่งวิทยากรจากสถาบันการเงินของสวิตเซอร์แลนด์มาบรรยายในการสัมมนา

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารออมสินจึงจะจัดการสัมมนาเรื่อง Specialized Financial Institution Supervision and Loan Restructuring ขึ้น ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมีวิทยากรจากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย Dresdner Bank และ United Bank of Switzerland มาร่วมบรรยาย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการจัดระบบสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น